



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐

ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๖๑๒๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๕๒,๗๘๖.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผลวิจัยชี้ 'แกด/แพด' ใช้แยกแยะเด็กเก่งไม่ได้

● ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา.มศว ซึ่งมีความชำนาญด้านการออกข้อสอบและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านการออกข้อสอบได้ทำการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทั่วไป (แกด) ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพด) ว่าสามารถช่วยแยกแยะคนเก่งเพื่อเข้าเรียนได้จริงหรือไม่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า โครงสร้างของข้อสอบแกด/แพดสามารถวัดความรู้ความสามารถของเด็กได้จริงหรือไม่นั้น จากการวิเคราะห์พบว่า คนที่ได้คะแนนแกด/แพด ต่ำหรือสูง เมื่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมีผลการเรียนที่ไม่ต่างกัน คนที่สอบได้คะแนนแกด/แพดสูง ไม่ได้มีผลการเรียนดีกว่าคนที่สอบได้คะแนนแกด/แพดต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการสอบคะแนนแกด/แพด ไม่ได้สำคัญที่สุด และไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดความรู้ความสามารถของเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งถ้าต้องการแยกแยะคนเก่งเพื่อเข้าเรียนจริง ต้องมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่บอกให้รู้ว่าผลคะแนน แกด-แพดไม่ได้สำคัญที่สุด แต่มีตัวชี้วัดอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนด้วย และทำให้เห็นโครงสร้างของข้อสอบแกดและแพด ที่เราใช้ว่าเหมาะสมจริงหรือไม่

นอกจากนั้น ขณะนี้ มศว ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลคะแนนของนักเรียนที่สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เพื่อดูว่าคนที่มีความคะแนนโอเน็ต เมื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจะมีผลการเรียนเป็นอย่างไร รวมถึงเพื่อใช้พิจารณาว่า วิชาที่ใช้สอบในข้อสอบโอเน็ต ควรสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา และตัด 3 กลุ่มสาระฯ คือ ศิลปะพลศึกษา สุขศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้โรงเรียนจัดสอบเอง หรือต้องกลับไปจัดสอบโอเน็ต 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นเดิม ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการศึกษาวิจัยนั้น คาดว่าสิ้นปี 2558 ผลการวิจัยทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อสังคม และนำเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป

ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า การที่มีหลายคนออกมาพูดว่า การสอบเพียงแค่ว่า 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อลดความเครียดในการเตรียมตัวดูหนังสือ โดยส่วนตัวมองว่า คนทุกคนเกิดมาก็ต้องรับความเครียด ความเหนื่อยอยู่แล้ว และการจะปลูกฝังเด็กไทยให้เป็นคนดีและคนเก่งได้นั้น ทุกคนต้องผ่านการรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวเองและสังคม และบางรายวิชาก็ทำให้เด็กเกิดความเครียดในชีวิตได้ ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีได้ ดังนั้น การแบ่งเวลาในการเรียนหนังสือและการทำกิจกรรมชีวิตให้สมดุล ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป เป็นสิ่งที่เด็กไทยทุกคนต้องผ่านการฝึกฝน

